

สวัสดีค่ะทุกท่าน

นี่เป็นความชื่นชมยินดีที่แกะหนึ่งตัวได้พบพระคริสต์แล้วมีความสุข และความอึดอึดใจจากข่าวประเสริฐ ขอช่วยอธิษฐานเพื่อการประกาศและเมื่อที่เค้าด้วยนะคะ  
ชื่อที่ติด อยู่อุบลราชธานี พบพระเจ้าผ่านทางเว็บไซต์ [www.vimonsin.com](http://www.vimonsin.com) ค่ะ  
ขออธิษฐานเมื่อพันธกิจการประกาศในประเทศไทยต่อไปนะคะพระเจ้าเสริมกำลังค่ะ

คำพยานจากผู้ที่ได้รับเชื่อพระเจ้า

สวัสดีค่ะคุณแอนนาเวลส์;

ข้อความต่อไปนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตฉัน เดิมฉันเป็นไทยพุทธค่อนข้างเคร่งครัด ฉันสวดมนต์ทุกวันคาถาอะไรใครว่าดีฉันสวดหมดจนไม่ต้องเปิดตำรา (ฉันเป็นคนกรุงเทพฯ)ฉันไม่สบายเป็นโรคไมเกรน-ภูมิแพ้ ปวดหัวตลอด มีคนแนะนำให้ไปหาหมอ ทำพิธีสะเดาะเคราะห์แต่แม่ของฉันจะให้ทำฉันเข้าใจว่าแม่ก็อยากให้ลูกหายป่วย

แต่ก็ไม่ดีขึ้นกลับมีโรคเพิ่มมาอีกสามวันสี่วันไข้จนกระทั่งฉันย้ายมาอยู่ต่างจังหวัด เพื่อหาอากาศดีๆสดชื่น แต่ก็กลับไม่ขึ้น ทุกข์หนักขึ้นอีกโรครักก็ปล้นทองไปมาปีพ.ศ.51นี้แหวนเพชร+แหวนทองของพ่อแม่ให้มาหายติดๆกัน+โรคก็รุมเข้ามา ปัญหาเยอะมากขึ้น

ฉันคิดขึ้นมาว่าเมื่อฉันนับถือบูชาทุกวันกลับไม่ช่วยให้ฉันดีขึ้นเลยซ้ำๆบ้านยังพูดอีกว่าเห็นฉันสวดมนต์เก็บดอกไม้บูชาตลอดทำไมจึงไม่ดีขึ้นเลย

ฉันตัดสินใจเก็บรูปเคารพ+อื่นๆเขาตู้ต่างหากไม่ปนของอื่น ฉันทำตัวว่างเปล่าหลังจากนั้น อาการความดันก็ทรงตัว อารมณ์ก็ท้อแท้ จนประมาณเดือนมีนาคม

วันหนึ่งอยู่ที่ฉันก็วิ่งออกหลังบ้านไปกลางท้องนา พร้อมกับตะโกนว่าพระเยซูมีจริงหรือถ้ามีจริงและช่วยแก้ไขปัญหาค้นได้จริงฉันจะยอมนับถือ

พอวันรุ่งขึ้นฉันก็ได้พบกับสิ่งที่รอคอย ดิฉันรีบขอบคุณพระเยซูและยอมนับถือ

แต่ดิฉันไม่รู้จักคำพูด(คำอธิษฐาน)ดิฉันจึงเข้าไปค้นในเวปไซต์กุเกิลค้นหาคริสตจักรก็เจอคริสตจักรวิมลศีล จึงได้อีเมลติดต่อกับคุณแอนนาเวลส์

และได้รับความช่วยเหลือแนะนำวิธีอธิษฐานพร้อมกับได้รับความกรุณาส่งเอกสารเกี่ยวกับพระคริสต์+คำอธิษฐานรวมทั้งพระคัมภีร์มาให้ด้วย เรียกว่าเป็นที่เลี้ยงที่ดี ดิฉันอธิษฐานแบบจริงจังและต่อเนื่องโดย

เริ่มต้นทฤษฎีถามจนดิฉันมั่นใจว่าพระคริสต์อยู่กับดิฉันแน่นอนเมื่อดิฉันฝันว่าดิฉันได้รับบัตรประชาชนใหม่ในบัตรนั้นพิมพ์ชื่อของดิฉันว่า Clairedelune และเป็นคน

Israel ใครที่อ่านอาจคิดว่าดิฉันเพ้อเจ้อ หรือแต่งเรื่องขึ้นเพราะอะไรก็แล้วแต่ท่าน แต่ผู้ทีรู้ว่าฉันฝันแบบนี้จริงๆคือพระคริสต์ค่ะ และปัจจุบันโรคฉันก็ลดน้อยลง

ความดันก็ลดลง ปวดหัวก็ลดน้อยลงมาก อารมณ์ฉันก็ดี จิตใจสบาย อึดอึดใจตลอดเวลา ส่วนรูปเคารพ+อื่นๆฉันยกให้ผู้อยากได้หมด

ทุกวันนี้ดิฉันยึดมั่นในยุทธภักษ์ของพระคริสต์ฝังรากในใจ และถ้าจำเป็นดิฉันก็จะใช้สิทธิอำนาจที่ฉันมีในพระนามของพระเยซูคริสต์

ขับไล่วิญญาณชั่วร้ายที่มันจ้องเล่นงานเราเสมอ หรือแม้กระทั่งอาการเจ็บปวดแบบหาสาเหตุมิได้ (อนุญาตให้พิจารณาประกาศลงเวปได้ค่ะ )

เรารักพระคริสต์,พระองค์อยู่ด้วยตลอดค่ะ

แคลร์เดอลูน

ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับคริสตจักรวิมลศีล ที่ได้รับพระพรหลังเปิดเว็บไซต์กับไทยคริสเตียน ล่าสุดมีพี่น้องจากเว็บไซต์ต้อนรับพระเยซูคริสต์อีกหนึ่งท่าน  
ขอพระเจ้าได้รับเกียรติ เห็นว่าพันธกิจไอทีมีประโยชน์มากจริงๆ ทำให้พี่น้องที่หิวกระหายพระเจ้าได้มีโอกาสรู้จักพระเจ้าผ่านออนไลน์ได้  
เวปไทยคริสเตียนขอแสดงความยินดีด้วย

อ.เรวัฒน์ เทพจักร์

คจ.วิมลศิลป์ เชียงรายดีใจใหญ่หลังมีคนรับซื้อผ่านเว็บไซต์ของคริสตจักร

เขียนโดย Administrator

วันจันทร์ที่ 05 กรกฎาคม 2010 เวลา 07:00 น. - แก้ไขล่าสุด วันจันทร์ที่ 05 กรกฎาคม 2010 เวลา 21:47 น.

---